

## สพฐ.คลอดปฏิทินรับนักเรียน ม.1 สอบ 30 พ.ค. ม.4 สอบ 31 พ.ค.

นำเสนอเมื่อ : 23 เม.ย. 2563

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มีการแจ้งปฏิทินการรับนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) โดยจะเปิดรับสมัครในวันที่ 3-12 พ.ค.2563 ซึ่งหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง จะมีกำหนดการของขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไป ดังนี้ - สอบคัดเลือก ชั้น ม.1 วันที่ 30 พ.ค. 63 และ ม.4 วันที่ 31 พ.ค.63 - ประกาศผล ชั้น ม.1 วันที่ 3 มิ.ย. 63 และ ม.4 วันที่ 4 มิ.ย.63 - รายงานตัว ชั้น ม.1 วันที่ 6-8 มิ.ย.63 และ ม.4 วันที่ 9-11 มิ.ย.63 ทั้งนี้ อาจมีความยืดหยุ่นได้ แต่ต้องไม่เกินวันที่ 15 มิ.ย.63

เลขาธิการ กพฐ. กล่าววว่า หากโรงเรียนใดที่มีนักเรียนมาสมัครเกินกว่าแผนการรับนักเรียนที่กำหนดไว้ ให้ สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) และ โรงเรียน ร่วมกันกำหนดแนวทางการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก สำหรับนักเรียนกลุ่มทั่วไปและวิธีการจับฉลากสำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โดยทุกโรงเรียนต้องดำเนินการมอบตัวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิ.ย.63 เพื่อให้เด็กที่สอบไม่ได้มีที่เรียนจึงต้องมีเวลาเตรียมการอย่างน้อย 15 วัน เพื่อให้ทันการเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 ก.ค. 63 ทั้งนี้มีการทำหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการอีกครั้งภายในวันที่ 5 พ.ค.นี้

สำหรับการสอบคัดเลือกนักเรียนของ สพฐ.จะไม่มีการสอบผ่านทางออนไลน์เพราะอาจเกิดปัญหาการทุจริตได้ ดังนั้นจะต้องจัดห้องสอบ 100% และต้องจัดสอบให้แล้วเสร็จภายในครึ่งวันเช้า คือ เวลา 9.00-12.00 น. ส่วนการจัดห้องสอบ ในกรณีที่จัดสอบโดยใช้ห้องเรียน ต้องคำนึงถึง Social Distancing ให้จัดที่นั่งสอบได้ไม่เกินห้องละ 20 คน และห่างกันอย่างน้อย 1.5 เมตร และหากใช้อาคารอเนกประสงค์ก็ต้อง Social Distancing เช่นกัน ที่สำคัญนักเรียนทุกคนที่เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัย โรงเรียนต้องมีมาตรการควบคุมก่อนเข้าห้องสอบ รวมถึงจัดให้มีห้องเพื่อให้นักเรียนรอก่อนเข้าสอบ และมีการเตรียมห้องไว้สำหรับนักเรียนที่เดินทางมาสอบยังสนามสอบหลักไม่ได้ด้วย นอกจากนี้ต้องมีแผนผังอาคารสอบ โดยแบ่งตามกลุ่มสาระวิชาอย่างชัดเจน และต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบก่อนวันสอบคัดเลือก โดยขอความร่วมมือผู้ปกครองมาส่งและมารับนักเรียนตามกำหนดโดยไม่พักคอย หากจำเป็นต้องพักคอย โรงเรียนต้องมีการคัดกรองและให้พักคอยในจุดที่โรงเรียนจัดไว้ให้ และเมื่อนักเรียนสอบเสร็จแล้ว อนุญาตให้ออกจากห้องสอบได้ที่ละห้องและต้องเว้นระยะห่างระหว่างการเดินทาง ตามนโยบายการเว้นระยะห่างภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19ด้วย

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [FOCUSNEWS วันที่ 23 เมษายน 2563](#)

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ [www.focusnews.in.th](http://www.focusnews.in.th)